



hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

Chúa Nhật 5 Phục Sinh • Năm Phụng Vụ A Ngày 14 Tháng 5 Năm 2017 • Ngày Hiền Mẫu

HÃY TIN VÀO THIÊN CHÚA

Suy niệm: Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su trấn an các môn đệ “đừng xao xuyên!” Thế nhưng chính Ngài lại xao xuyên, xao xuyên đến cực độ. Tin Mừng cho biết Ngài xao xuyên khi thông báo “một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21); lúc cầu nguyện trong Vườn Dầu, đối diện với con đường khổ nạn và cái chết trên thập giá, Ngài xao xuyên đến độ hải hùng (Mc 14,33), thậm

chí máu cùng với mồ hôi đổ ra (Lc 22,44). Chúa khuyên các môn đệ đừng xao xuyên vì Ngài đã gánh lấy những xao xuyên đó và cho các môn đệ bí quyết để “đừng xao xuyên!”; đó là: “Hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào Thầy!” Những vất vả của cuộc sống, nếu chỉ đi tìm lời giải đáp ở những sự đời này, người ta sẽ lâm vào chỗ bế tắc! Thế nhưng, “tin vào Chúa và tin vào Thầy,” không phải các chướng ngại được cất đi, nhưng chúng được biến đổi trở thành phương thế đạt tới ơn cứu độ đời đời.

Mời Bạn: Sống giữa cuộc đời đầy bất trắc, khó khăn này, ai mà không “xao xuyên”!

Xao xuyên vì cơm áo gạo tiền, vì công danh sự nghiệp, vì bổn phận trách nhiệm, vì hiện tại và tương lai, vì... và vì... Chúa kêu mời chúng ta “hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Chúa Ki-tô đã sống lại và chúng ta cũng được sống lại với Đức Ki-tô, vì thế “hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”.

Sống Lời Chúa: Hôm nay và từ nay, gia đình tôi quyết trung thành đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giữa bao thử thách của cuộc đời, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Amen.

BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT

- Thánh lễ:** Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: 1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
Rửa tội: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý - TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 5/2017

Xin Ôn cho Kitô hữu ở Phi Châu – Để các Kitô hữu ở Phi Châu, theo gương của Chúa Giêsu Nhân Hậu, biết cố gắng chứng tỏ hòa giải, công lý và hòa bình một cách trung thực.

LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

14/5: CN 5 Phục Sinh - Ngày Hiền Mẫu

15/5: Thứ Hai trong Tuần 5 Phục Sinh

16/5: Thứ Ba trong Tuần 5 Phục Sinh

17/5: Thứ Tư trong Tuần 5 Phục Sinh

18/5: Thứ Năm trong Tuần 5 Phục Sinh

19/5: Thứ Sáu trong Tuần 5 Phục Sinh

20/5: Thứ Bảy trong Tuần 5 Phục Sinh

21/5: CN 6 Phục Sinh

THÔNG BÁO

• Lễ Thêm Sức, Thứ Năm 18/5/2014, lúc 7 giờ tối: Đức TGM Sample sẽ chủ sự lễ ban phép Thêm Sức cho các em trong giáo xứ trong đó có rất nhiều em thuộc cộng đoàn Việt Nam. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện và chúc mừng các em và gia đình trong dịp trọng đại này.

• Tham gia công tác chinh trang nghĩa địa của giáo xứ, Thứ Bảy 20/5/2017 từ 8:30 am cho đến 12 giờ trưa: Xin mời cộng đoàn tham gia lao động cùng giáo xứ trong ngày này. Khi đi xin mang theo các dụng cụ làm vườn. Sẽ có ăn trưa do hội Knights of Columbus phụ trách.

• Ngày Kết Thúc Năm Học của Trường GL & VN An Tôn vào Chúa Nhật 21/5/2017 từ 10 giờ sáng đến 12:30 chiều: được tổ chức tại Old Gym của trường sau đó có phục vụ ăn trưa. Xin cộng đoàn đến tham dự để cảm ơn các thầy cô đã bỏ công dạy dỗ các em trong suốt năm qua, đồng thời khuyến khích các em học sinh tiếp tục học tốt.

• Ngày Picnic của cộng đoàn sẽ vào Thứ Bảy 10/6/2017 tại Summer Lake Park, Tigard. Từ 11 giờ sáng tới 5 giờ chiều: do trường Giáo Lý và Việt ngữ, cùng với đoàn TNTT Ki Tô Vua chịu trách nhiệm tổ chức, Xin mời cộng đoàn sắp xếp thời gian tham dự.

Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

+ Bài đọc 1 : Cv 6,11-7.

Cộng đoàn tín hữu tiên khởi ở Giêrusalem mỗi ngày một thêm đông, đời sống tốt đẹp nhưng khó khăn phát xuất từ việc phân phối những nhu cầu đời sống không đồng đều : các bà góa bị lãng quên, do đó mới có những lời kêu trách. Các Tông đồ giải quyết khó khăn đó bằng việc thiết lập tác vụ phó tế để chuyên lo các công việc cứu trợ, bác ái và lương thực của cộng đoàn, để các ngài có thời giờ đi loan báo Tin Mừng. Nhờ cách giải quyết khéo léo này mà cộng đoàn lại đoàn kết thương yêu nhau và tăng số.

+ Bài đọc 2 : 1Pr 2,4-9.

Thánh Phêrô nhắc cho các tín hữu nhớ lại phẩm giá cao quý của mình, cũng như những trách nhiệm mà mình phải chu

toàn để đáp lại tình yêu của Chúa Kitô: là dòng giống được Thiên Chúa tuyển chọn, là hoàng tộc chuyên lo việc tế tự, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa cho nên họ phải công bố những việc kỳ diệu của Thiên Chúa, loan báo Tin Mừng, dâng lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Chúa, xây dựng hoà bình, công lý và tình yêu.

+ Bài Tin Mừng : Ga 14,11-12.

Trong tâm tình Thấy trò trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu tiết lộ cho các môn đệ biết Ngài sẽ trở về cùng Cha. Ngài ra đi là để dọn chỗ cho các ông vì nhà Cha còn nhiều chỗ. Còn đối với các tông đồ muốn biết Chúa Cha thì Đức Giêsu chỉ trả lời là ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha vì Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Cha. Ngài nhắc: "Muốn đến với Chúa Cha thì hãy tin và theo Ngài.

Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Đức Mẹ Fatima

Tin Fatima, Portugal, ngày 1 Tháng 12, 2016. Đức Giáo Hoàng Franciscô đã quyết định ban Ôn Đại Toàn Xá trong Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha (Portugal 1917-2017). Ôn Đại Toàn Xá bắt đầu được tính từ ngày (Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng) 27 Tháng 11, 2016, và sẽ kết thúc vào ngày 26 Tháng 11, 2017.

Các giáo hữu có thể lãnh Ôn Đại Toàn Xá (mỗi ngày) trong suốt Năm Thánh Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima. Có 3 cách lãnh Ôn Đại Toàn Xá như sau:

1. Hành Hương tới Đền Thánh

Cách lãnh Ôn Đại Toàn Xá thứ nhất là, "các tín hữu giáo dân phải hành hương tới Đền Thánh Fatima ở Bồđào Nha (Portugal) và tham dự một buổi lễ hoặc một buổi nguyện kinh dâng kính Đức Trinh Nữ". Ngoài ra, các giáo hữu phải nguyện thêm Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, và cầu xin với Thánh Mẫu Chúa.

2. Cầu nguyện trước bất cứ Thánh tượng Đức Bà Fatima nào

Cách lãnh Ôn Đại Toàn Xá thứ hai áp dụng cho "những tín hữu giáo dân sùng đạo đến tôn kính thánh tượng Đức Bà Fatima được đặt nơi công khai cho giáo dân tôn kính trọng thể trong bất cứ nhà thờ nào, tại đền thánh hay tại nơi xứng hợp vào những ngày lễ kỷ niệm hiện ra, ngày 13

mỗi Tháng từ tháng Năm cho tới Tháng Mười (2017), và sốt sắng tham dự ít ra vài buổi lễ hay vài buổi nguyện kinh để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria."

Những ai muốn lãnh Ôn Đại Toàn Xá cũng phải nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính và cầu xin cùng Đức Bà Fatima.

3. Người già cả và đau yếu

Cách lãnh Ôn Đại Toàn Xá thứ ba áp dụng cho những người già cả, vì tuổi tác, đau bệnh hoặc vì những lý do nghiêm trọng khác, không thể tham dự cùng.

Họ có thể cầu nguyện trước Thánh Tượng Đức Bà Fatima và họ phải có ý hiệp thông cùng với các ngày lễ kỷ niệm hiện ra trong năm thánh, vào ngày 13 mỗi tháng, từ tháng Năm cho tới Tháng Mười 2017.

Họ cũng phải đi Xưng Tội (trong vòng 1 tuần), Rước Lễ, chữa bệnh và tránh lãnh khối dính tám tội, và cầu nguyện theo Ý Đức Giáo Hoàng (nguyện 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính).

Xin lưu ý thêm: Ai không đủ điều kiện chỉ còn lại tiểu xá. Những ai muốn lãnh Ôn xá phải sống trong tình trạng thánh sùng, không vướng mắc tội trọng. Ôn Đại Toàn Xá tha hết tội trọng và tội nhẹ (tha tội tha vạ), Ôn tiểu xá chỉ tha một phần phạt tạm, Ôn xá có thể nhượng lại hoặc có ý xin chỉ cho các đảng linh hồn luyện ngục.